

19 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการฟ้องร้องและติดตามการชำระหนี้หุ้นกู้ APEX202A ฉบับที่ 8

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“APEX202A”)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“โจทก์”) ของหุ้นกู้ APEX202A ได้รับคำสั่งเรียกตัวความจากศาล ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ให้ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ไปศาลในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ย และนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาคดีนั้น

ปรากฏว่าในวันไกล่เกลี่ย กรรมการบริหารของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด (รวมเรียกว่า “จำเลย”) มาศาล ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ และนายโจทก์จึงได้เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยตามที่ศาลนัด โดยจำเลยได้เสนอแนวทางการชำระหนี้แก่ผู้รับมอบอำนาจโจทก์หลายแนวทาง เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การขายทรัพย์สิน การรีไฟแนนซ์ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้แจ้งว่าไม่สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ในวันนี้ตามที่จำเลยได้เสนอมา เหตุเพราะโจทก์ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการใด ๆ ประกอบกับแนวทางที่จำเลยเสนอมานั้น ไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ มาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาที่จะให้ทางฝ่ายโจทก์นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ ศาลเห็นว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายมีโอกาสประนีประนอมยอมความกันได้จึงให้เลื่อนการเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้งเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 อย่างไรก็ตาม หากมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางที่จำเลยเสนอในอนาคต และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามแนวทางการชำระหนี้ที่จำเลยเสนอ โจทก์ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และจำเลยจะเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามมติของผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ หากจำเลยไม่สามารถจัดทำข้อเสนอแนวทางการชำระหนี้ได้ทันในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จะไม่มีการไกล่เกลี่ยเกิดขึ้น และศาลจะดำเนินการสืบพยานในวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566 ต่อไปตามกำหนดนัดพิจารณาเดิม โดยหากมีความคืบหน้าประการใด โจทก์จะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในลำดับถัดไป หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร. 02-351-1801 ต่อ 5041-5046

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้